

PATUNGKOL SA ISLAM

ISANG MAIKLING PAMBUNGAD

Ang Islam ay isang likas at kumpletong pamamaraan ng pamumuhay. Ito ay naghihikayat sa tao na bigyan niya ng sapat na pansin o atensiyon ang kanyang ugnayan sa kanyang Tagapaglikha. Matatagpuan lamang ng tao ang tunay na walang hanggang kaligayahan sa pamamagitan ng pagiging malapit niya sa Diyos.

Humigit-kumulang sa ikalimang bahagi (1/5) ng populasyon ng mundo ay Muslim. Ang Islam ay isa sa pinakamalaking relihiyon. Ang paniniwala at pagsamba sa Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) ay ang layunin sa buhay at pundasyon sa Islam.

Ang Islam ay hindi katulad ng ibang pananampalataya na binango mula sa pangalan ng tao o tribo.

Ang literal na kahulugan ng Arabik na salitang "Islam" ay ang "pagsuko" sa Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) lamang. Ang sinuman na kusang sumuko sa kalooban ng Diyos ay matatawag na Muslim, ano man ang kanyang lahi o tribo.

Ang Anim (6) na Aspeto (Haligi) ng Paniniwala

Ang salitang Allah, ay ang personal na Pangalan ng Tunay at Nag-iisang Diyos.

1. Paniniwala kay Allah

Ang "Allah" ay ang natatanging pangalan ng Nag-iisang Tunay na Diyos, na Siyang karapat-dapat sambahin, ng walang katambal, katulad. Si Allah ay hindi katulad ng Kanyang nilikha, sapagkat walang sinuman o anuman ang kahati Niya sa Kanyang Pangalan at katangian, kabilang dito: Ang Tagapaglikha, Ang Tagapagtustos, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamakapangyarihan, Ang Pinakamakatarungan, Ang Pinakamarunong at Ang Higit na Nakakaalam.

Siya (Allah) Ang Tagapaglikha, Ang Tagapagtustos ng lahat, Ang Nag-iisang nagbibigay sa atin ng hindi mabilang na biyaya, tulad ng pandinig, paningin at isip, at ganoon din naman ang kakayahang maglakad, magsalita at maging makabuluhan. Kaya, nararapat para sa atin ang kilalanin, pasalamat at sambahin lamang Siya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya.

Kaya makatuwiran lamang na sabihin na ang kaayusan ng daigdig, na ang lahat ay nasa tamang sukat, ay hindi mangyayari maliban na mayroong isang makapangyarihan at matalinong tagapagpanatili nito. Hindi kapani-paniwala na ang daigdig mismo ang lumikha sa kanyang sarili, o bunga lamang ng isang pagkakataon.

2. Paniniwala sa mga Anghel

Ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag, na may nakalaan na tungkulin, hindi sila sumusuway sa utos ng Diyos, tulad ni Anghel Gabriel, na naghatid ng mensahe sa mga Propeta at ang Anghel ng Kamatayan, na kumukuha ng kaluluwa ng tao.

3. Paniniwala sa mga Ipinahayag na Aklat

Si Allah ay nagpadala ng mga Kapahayagan sa Kanyang mga Sugo bilang patnubay sa sangkatauhan. Ito ay binubuo ng Torah na ipinahayag kay Moises, ang Injeel (Ebanghelyo) kay Hesus na anak ni Maria at ang Banal na Qur'an kay Propeta Muhammad (sumakanila nawa ang pagpapala at kapayapaan ni Allah).

Ang Qur'an ay tuwirang salita ng Diyos (Allah) at ang pinakahuling kapahayagan para sa sangkatauhan. Maraming mga malinaw na palatandaan at himala na nagpapatunay na ito ay nagmula sa Diyos (Allah):

- Naglalaman ng payak, dalisay at pangkalahatang mensahe na angkop sa paniniwala ng tao tungkol sa Diyos.
- Naglalaman ng kakaibang istilo ng pananalita, pinakamahusay at pinakamainam na wikang Arabik, na ipinahayag kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan), na hindi nakapag-aral.
- Naglalaman ng napakaraming maka-aghambayan na kamakailan lamang natuklasan.
- Ang bawat salita ng Qur'an ay nanatili sa wikang Arabik, mula pa nang ito ay ipinahayag, hindi katulad ng ibang mga kasulatan na mayroong pagbabago.

Ang pinakatumpak na paliwanag tungkol sa napakaraming mahimalang katangian ng Qur'an, na ito ay walang pag-aalinlangan na nagmula sa Diyos (Allah). Kasama ng mga tunay na kasabihan at gawain ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan), ito ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman sa Islam.

Isa pa sa mga himala ng Qur'an, na ito ay walang kamalian o pagkakasalungatan.

4. Paniniwala sa mga Propeta

Ang mga Muslim ay naniniwala sa libu-libong propetang ipinadala ni Allah, na ang bawat pamayanan ay mayroong isang propeta, upang ihatid ang rebelasyon ng Diyos. Ang mga propetang ito ay kinabibilangan nina Adam, Noah, David, Joseph, Moises, Hesus at Muhammad (sumakanila nawa ang kapayapaan). Ang kanilang misyon ay upang ibalik ang mga tao sa pagsamba sa nag-iisang Tunay na Diyos, maging huwaran sa pagsunod sa Diyos, maging gabay ng tao tungo sa kaligtasan. Sila ay hindi dapat sambahin o gawing tagapamagitan ng tao sa Diyos. Anumang uri ng panalangin o pagsamba sa mga Propeta o pagtalaga sa kanila bilang tagapamagitan sa Diyos ay mahigpit na ipinagbabawal at itinuturing na paglabag sa karapatan ng Diyos.

- Si Propeta Hesus

Ang mga Muslim ay naniniwala na si Hesus ay isang marangal na propeta ng Diyos, ipinanganak na mahimala ni Birheng Maria. Siya ay gumawa

ng mga himala sa kapahintulutan ng Diyos, katulad ng pagpapagaling ng maysakit, pagbibigay paningin sa mga bulag at pagsasalita niya habang sanggol pa lamang siya para ipagtanggol ang kanyang ina. Bagamat iginagalang at minamahal ng mga Muslim si Hesus, hindi siya sinasamba. Hindi siya maituturing na anak ng Diyos, o kabahagi ng Trinidad, o kabahagi sa anumang perpektong katangian ng Diyos.

"Hindi nararapat kay Allah na magkaroon ng anak; Kataas-taasan sa Kanya! Kapag Siya ay magtakda ng isang bagay ay sasabihin lamang Niya na; 'Mangyari' at mangyayari." Qur'an 19:35

- Si Propeta Muhammad

Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ang huling propeta na ipinadala sa sangkatauhan. Siya ay dumating na may dalang Qur'an upang ipakilala kung paano isakatuparan ang mga katuruan nito, siya ay may huwarang pag-uugali na dapat sundin ng mga tao. Hindi sinasamba ng mga Muslim si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan).

5. Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom

Ang Araw ng Paghuhukom ay ang tagpo na kung saan ang bawat tao ay tatayo sa harapan ng Tagapaglikha at tatanungin tungkol sa kanilang mga ginawa. Ang mga gawain ay ipapakita ng may malinaw na detalye, at lahat ay huhusgahan ng naaayon sa kanilang nagawa.

Si Allah, Ang Higit na Makatarungan, ay hahatulan ang lahat na walang kinikilingan at walang sinuman ang maaapi. Ang lahat ay hahatulan ng makatuwiran, sa pamamagitan ng pagpasok sa Paraiso bilang gantimpala o Impiyerno bilang kaparusahan.

6. Paniniwala sa Tadhana

Si Allah ang Nakakaalam ng lahat, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at sa ano pa mang mangyayari sa hinaharap. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay- na walang mangyayari maliban sa Kanyang Kaalaman at Kapahintulutan.

Ang lahat ng tao ay binigyan ng kalayaang pumili ng tama at mali at mananagot ayon dito. Hindi kabilang dito ang may kapansanan sa pag-iisp.

Ang kalayaang pumili ay hindi salungat sa katotohanan na ang mga kaganapan ay nangyayari sa kaalaman at kapahintulutan ng Diyos. Hindi rin nangangahulugan na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbabawal sa kakayahan ng tao na malayang pumili. Ang kaalaman ng Diyos sa pasiya ng tao ay hindi nangangahulugan na siya ay pinipilit na gawin ito, hindi nangangahulugan na nalulugod ang Diyos sa lahat ng Kaniyang pinahintulutan.

Ang Limang Haligi ng Pagsamba

Ang Pundasyon ng Buhay ng isang Muslim

1. Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya

Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo. Kailangan itong sabihin ng taos-puso at may matatag na paniniwala dito, na sinusundan ng gawa. Sa pagpapahayag na ito, ay tinatanggihan ng tao ang mga diyus-diyosan, at inihahayag na si Allah lamang ang Nag-iisang karapat-dapat na sambahin at tinatanggap niya si Muhammad na huling Sugo, kung kaya't siya ay nagiging Muslim.

2. Ang Limang Beses na Dasal sa Araw-araw

Ang dasal ay nagsisilbing ugnayan ng Muslim at ng kanyang Tagapaglikha, at ito rin ang palagian at praktikal na tagapagpaalala sa tao tungkol sa tungkulin niya sa kanyang Diyos (Allah). Ang bawat dasal ay ilang saglit lamang, binubuo ito ng pagbabasa ng Qur'an, panalangin, pagbibigay puri kay Allah, at iba-ibang kilos ng katawan. Bilang paghahanda sa pagdarasal, ang Muslim ay naghuhugas muna ng partikular na bahagi ng katawan, katulad ng mukha at mga kamay.

3. Ang Taunang Kawang-Gawa

Ang taunang kawang-gawa ay obligasyon ng bawat Muslim, (mayroong kayamanan na sobra sa halagang inatang ng Islam para ito ay ibigay). Ito ay ang takdang halaga ng yaman na kailangang ibigay sa mga yaong nararapat bigyan, katulad ng mga mahihirap at nangangailangan. Naglilinis ito sa kayamanan ng sinuman at nagdadala ng maraming kabutihan. Inaalas ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, na ang lahat ay mayroong sapat na gastusin para mabuhay.

4. Ang Taunang Pag-aayuno

Tuwing buwan ng Ramadan ang mga Muslim ay nag-aayuno mula bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog nito, sila ay umiwas sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa. Ito ay nagsisilbing paglilinis espirituwal, nagpapayabong ng pagtitis at pagpipigil, at nagbibigay ng benepisyong sa kalusugan.

Ang Ramadhan ay ang ika-siyam na buwan sa kalendaryong Islamiko.

5. Ang Paglalakbay

Ang paglalakbay (Haji) sa Makkah sa Saudi

Ang lahat ng naglalakbay (hajji) ay nakasuot ng simple at magkatulad na kasuotan, na siyang nag-aalis ng pagkakaiba sa uri, kalagayan at kultura, upang ang lahat ay pantay sa harapan ng Diyos.

Arabia, ay kailangang gampanan ng isang tao kahit isang beses lamang sa buong buhay niya kung siya ay may kakayahan sa pangangatawan at pananalapi. Ito ay nangyayari sa ika-12 buwan ng kalendaryong Islamiko, pinagbubuklod ang mga tao mula sa iba't ibang kulay, lahi, estado at gulang, habang sama-sama silang sumasamba sa Nag-iisang Tunay na Diyos.

Ang paglalakbay na ito ay binubuo ng maraming gawain, tulad ng pagsasakripisyo, paglalakbay at pagdarasal sa mga nakatalagang lugar, dahilan para maging higit silang maging matisin at mapagpasalamat.

Ang Konsepto ng Pagsamba

Anumang Gawain na kinalulugdan ni Allah

Ang Konsepto ng Pagsamba ay hindi limitado lamang sa nabanggit na limang haligi. Ang pagsamba ay ang pangkalahatang katawagan sa mga gawaing kalugud-lugod kay Allah. Bawat araw na gawain ay maaring maging gawaing pagsamba sa pamamagitan ng pagkaroon ng dalisay na intensiyon at ito ay alinsunod sa pamantayan ng Diyos. Halimbawa nito ay ang pagngiti, pagiging mabuti sa kapitbahay, pagtulong sa pamilya, pagiging matapat at pag-alis ng maruming bagay sa daanan. Dapat nating malaman na si Allah ay walang pangangailangan mula sa pagsamba ninuman sa Kanya, subalit, tayo ang may pangangailangan sa Kanya at ito ay para sa ating sariling kapakanan.

Pangwakas

Ang mga nabanggit na aspeto ng pananampalataya at gawaing pagsamba ang siyang bumubuo ng diwa ng Islam. Kapag isinagawa, natutupad ng Islam ang espirituwal, pisikal, kaisipan at sosyal na pangangailangan ng bawat tao, isang praktikal at makatuwiran na pamamaraan ng pamumuhay. Ito lamang ang pamamaraan ng pamumuhay na katanggap-tanggap sa Diyos, at ito lamang ang tanging daan patungo sa Paraiso.

"At kung sino man ang gumawa ng matuwid, lalaki man o babae at isang mananampalataya, ay igagawad Namin sa kanya ang magandang pamumuhay, at katobanan na Aming ibibigay sa kanila ang gantimpala (sa kabilang buhay) ayon sa kanilang nagawa." - Quran 16:97



Islamic Information Center

Islamic Information Center

Sultan Qaboos Grand Mosque
Muscat, Sultanate of Oman

www.icoman.om

For more information about Islam and other pamphlets in this series contact:

Whatsapp: +968 99250777 Email: support@icoman.om